



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"กรม."ผ่านร่างกระจายอำนาจ600ร.ร.นำร่อง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร ตามที่ ศธ.เสนอ โดยมีสาระสำคัญให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 2 ประเภท 1.สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี รวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารและจัดการศึกษา และ 2.สถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ และให้รวมถึงกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ สพท.จัดกลุ่มตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เพื่อให้สามารถรองรับการกระจายอำนาจได้ ทั้งนี้ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศรายชื่อสถานศึกษาประเภทที่ 1 ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ส่วนการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงาน

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ในการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาให้ยึดหลักการ ดังนี้ ยึดหลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา, ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผู้รับ การกระจายอำนาจ, มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่, มุ่งให้เกิดผลสำเร็จอยู่ที่สถานศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน, กระจายอำนาจทั้ง 4 ด้านดังกล่าวไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด, เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา และมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยตรง ทั้งนี้ หลังจากนั้นจะไปส่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้ง และคาดว่าจะลงนามเพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับการนำร่องการกระจายอำนาจไปยัง สพท.และสถานศึกษาประมาณ 600 แห่งได้ทันในเดือนพฤษภาคม

หน้า 26